



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โทร ๐ ๗๓๕๑ ๗๕๐๐

ที่ นธ ๐๐๓๒.๒/พิเศษ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย

ด้วยโรงพยาบาลสุโขทัย ได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาลที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พร้อมทั้งจะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ฯ และขออนุญาตให้นำประกาศขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสุโขทัย และช่องทางอื่นๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่อไปด้วย

(นางสาวศศิธร เทพกำเนิด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ท.วิเศษ

ดร.



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโข-ลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้าพเจ้า นายบรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโข-ลก ขอประกาศ และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลสุโข-ลกให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

และขอถวายสัตย์จากราว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโข-ลก